



### ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
(ระดับ 6ว)

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของ การเลื่อนนอกกระบวนได้กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้ง เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ขอรับการประเมินสามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงนั้นเป็นไปในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต จะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2550

(นายสมพร ใช้บางยาง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
1	น.ส.อาภรณ์ ศรีสวัสดิ์พัฒนา	จพง.ปค.	เขียงราย	ขั้นที่ 1 เรื่อง การดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เขียงของ ขั้นที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงสำนักงานท้องถิ่นอำเภอและศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (อปท.) ระดับอำเภอ
2	น.ส.พัชรีพร โยเหลา	จพง.ปค.	มหาสารคาม	ขั้นที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนคัดค้าน การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ปี 2548 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 อบจ.มหาสารคาม ขั้นที่ 2 เรื่อง การตรวจสอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ อปท.
3	นางกนกอร พันธ์อุบล	จพง.ปค.	แม่ฮ่องสอน	ขั้นที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงโครงการ ประปาหมู่บ้าน ขั้นที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงงานนิเทศการปฏิบัติงานของ อปท.
4	น.ส.พรทิพย์ น้อมนำทรัพย์	บค.	สล.	ขั้นที่ 1 เรื่อง โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สด. กับสถาบันการศึกษา 4 หลักสูตร ร.บ. ขั้นที่ 2 เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลตาม แนวทาง HR Scorecard
5	นางพรรณณี ศิริไพศาล	นวช. กง.บช.	ตาก	ขั้นที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุ ของ อปท. ขั้นที่ 2 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
6	นางสุปราณี ไข่มุกข์	นวช. กง.บช.	เพชรบุรี	ขั้นที่ 1 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ให้แก่ อปท. ขั้นที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการปฏิบัติงานของ อปท.
7	นางณภัทร ปิยะวัฒน์กุล	นวช. กง.บช.	กค.	ขั้นที่ 1 เรื่อง การจัดจ้างพิมพ์หนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ จัดส่ง ให้แก่ อปท.และหน่วยงาน สดจ./สดอ. โดยวิธีกรณีพิเศษ ขั้นที่ 2 เรื่อง มุมมองในเรื่องการใช้สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ของ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
8	น.ส.เสาวลักษณ์ พรหมวนิช	นวช. กง.บช.	พระนครศรี อยุธยา	ขั้นที่ 1 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สด. ขั้นที่ 2 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้กับ อปท.
9	นางนารถฤดี วัฒนสุข	นวช. กง.บช.	นครราชสีมา	ขั้นที่ 1 เรื่อง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ขั้นที่ 2 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน, ลูกจ้าง ของ อบต.เขตอำเภอสีคิ้ว

